

5 NỘP HỒ SƠ ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG: CÁCH NỘP HỒ SƠ

CÁC MẸO CHO VIỆC NỘP HỒ SƠ:

Hãy hoàn thành và nộp ít nhất ba hồ sơ **đại học/cao đẳng** vào mùa thu.

Xin **hỗ trợ tài chính** bằng cách hoàn thành **FAFSA** hoặc **WASFA** ngay từ ngày 1 tháng 10 để đảm bảo bạn có các lựa chọn để chi trả học phí đại học/cao đẳng.

Hãy sử dụng một địa chỉ thư điện tử chuyên nghiệp có tên của bạn. Kiểm tra thư điện tử của bạn thường xuyên, vì bạn sẽ nhận được những thông báo quan trọng, thông báo vào những thời điểm nhạy cảm.

Nói chuyện với nhân viên tư vấn của bạn nếu bạn không thể trả các lệ phí nộp hồ sơ. Bạn có thể hội đủ điều kiện được **miễn lệ phí nộp hồ sơ đại học/cao đẳng**.

Theo dõi các hạn chót bằng việc sử dụng bảng tính hoặc danh sách các công việc cần phải làm.

Soát lỗi, xem lại và sửa lại các bài luận đại học/cao đẳng. Để ít nhất một người khác (tư vấn viên, nhân viên tư vấn, giáo viên, v.v) xem qua hồ sơ đã hoàn tất của bạn.

Kiểm tra tình trạng của trường đại học/cao đẳng và các ứng dụng hỗ trợ tài chính của bạn để đảm bảo rằng họ đã nhận được. Thông thường, bạn có thể thực hiện điều này thông qua **cổng thông tin đại học/cao đẳng trực tuyến**, thư điện tử hoặc điện thoại.

Hãy chắc chắn rằng bạn **đã lưu tất cả các phần trong hồ sơ đại học/cao đẳng của bạn**; bạn có thể phải sử dụng lại chúng cho các trường đại học/cao đẳng khác hoặc các hồ sơ xin học bổng.

Sau khi bạn nộp **hồ sơ** của bạn, bạn sẽ nhận được một **thông báo xác nhận**. Nếu bạn không nhận được thông báo, hãy liên hệ với văn phòng tuyển sinh đại học/cao đẳng để tìm hiểu về tình trạng hồ sơ của bạn.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ĐẠI HỌC 4 NĂM:

Gửi FAFSA hoặc WASFA của bạn.

Hãy đọc các yêu cầu tuyển sinh của từng trường cụ thể.

Hãy tạo một tài khoản cho hồ sơ trực tuyến của bạn.

Xin **các thư giới thiệu**.

Xin các bảng điểm **chính thức**.

Gửi điểm **SAT hoặc ACT**.

Hãy viết và chỉnh sửa **bài tự luận cá nhân** của bạn và **các câu trả lời ngắn** khác.

Hoàn thành và nộp hồ sơ đại học/cao đẳng của bạn.

Nhận **thư điện tử xác nhận** rằng hồ sơ của bạn đã được gửi thành công.

HỒ SƠ PHỔ BIẾN LÀ GÌ?

Hồ sơ chung, hoặc hồ sơ phổ biến, là một **hồ sơ nhập học đại học/cao đẳng được hơn 700 trường đại học/cao đẳng ở Hoa Kỳ** sử dụng, bao gồm nhiều trường đại học/cao đẳng dân lập tại Washington. Một khi hồ sơ chung được hoàn thành, nó có thể được gửi đến bất cứ trường đại học/cao đẳng tham gia nào. Hồ sơ chung được sử dụng dành riêng cho các trường cao đẳng và đại học/cao đẳng 4 năm hội đủ điều kiện. Để bắt đầu hồ sơ chung, hãy truy cập địa chỉ **commonapp.org**.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ĐẠI HỌC 2 NĂM:

Nộp hồ sơ trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

Gửi FAFSA hoặc WASFA.

Làm **bài thi xếp lớp** tại trường đại học/cao đẳng. Một số trường đại học/cao đẳng cũng chấp nhận các bảng điểm hoặc các thông tin khác để xác định việc xếp lớp.

Lập kế hoạch cho một cuộc hẹn **tư vấn học tập**.

THÁNG 11: LỚP 12